

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị xem xét tình hình hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu thương mại Việt Lào tại thôn Châu Cương, xã Hợp Thắng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 05/6/2022

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị xem xét tình hình hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu thương mại Việt Lào (viết tắt là Công ty) tại thôn Châu Cương, xã Hợp Thắng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 05/6/2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Triệu Sơn, Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – XD, Trưởng Công an xã Hợp Thắng; ông Lê Đình Phú - đại diện Công ty.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hợp Thắng báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty tại thôn Châu Cương, xã Hợp Thắng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 05/6/2022; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, ý kiến của ông Lê Đình Phú - đại diện Công ty. Đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

Đến nay, trên địa bàn huyện còn mỏ đất san lấp của Công ty đang hoạt động, cung cấp đất san lấp cho các công trình, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Trong thời gian Công ty khai thác khoáng sản, các phòng, ngành của huyện, UBND xã Hợp Thắng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, làm việc với Công ty; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Hợp Thắng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty đã để xảy ra các vi phạm đó là: Ngày 09/4/2022, Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng, ngành của huyện, UBND xã Hợp Thắng, tổ chức kiểm tra và phát hiện Công ty đang khai thác đất ngoài khu vực mỏ được cấp phép tại 2 vị trí¹; ngày 19/5/2022, UBND xã Hợp Thắng phối hợp

¹ 2 vị trí vi phạm: (1) Vị trí 1: Phía sau nhà ông Phạm Văn Biêng (thôn Tâm Tiến), cách nhà ở của hộ ông Biêng khoảng 100m; tại hiện trường có 01 máy xúc màu xanh, nhãn hiệu Kobelco 450, bánh xích, thuộc quyền sở hữu của Công ty, do ông Trịnh Hữu Tú điều khiển, 02 xe tải ba chân đã được mức đầy đất trên thùng xe, 04 xe tải ba chân đang chờ mức đất. (2) Vị trí 2: Tại thửa đất của hộ ông Phạm Văn Hào (lô 14, tờ bản đồ số 2, lô 14, khu đất 185, Bản đồ lâm nghiệp xã Hợp Thắng, đo vẽ năm 1996); tại hiện trường có 01 máy xúc màu vàng, nhãn hiệu Hitachi 600, bánh xích, thuộc quyền sở hữu của Công ty, 01 xe tải nhãn hiệu DONGFENG (trên xe không có đất).

với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác đất tại khu mỏ của Công ty; qua kiểm tra, phát hiện Công ty đang khai thác đất ngoài khu vực mỏ được cấp phép (thuộc thôn Tâm Tiến)²; tại hội nghị, ông Lê Đình Phú đã công nhận hai vụ việc này...

Ngày 04/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Hợp Thắng, Công an huyện, tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác đất tại khu mỏ của Công ty; qua kiểm tra, phát hiện có 01 máy xúc màu vàng, nhãn hiệu Hitachi, Zaxis 600C LC, bánh xích, thuộc quyền sở hữu của Công ty³ đang xúc đất lên ô tô, 02 ô tô đã được xúc đầy đất trên thùng xe, 01 xe ô tô đang chờ mức đất (tại thửa đất của hộ ông Phạm Văn Hào); sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Hợp Thắng phối hợp với Công an huyện đã quy trữ máy xúc vi phạm tại khu vực xảy ra vi phạm; người lái máy xúc và 3 lái xe ô tô không phối hợp với các lực lượng chức năng để làm việc, mà bỏ chạy khỏi hiện trường...

Để xử lý nghiêm các sai phạm nêu trên; yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các công việc sau:

1. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hợp Thắng tiếp tục tổ chức làm việc với các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm ngày 19/5/2022, ngày 04/6/2022 nêu trên, khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý các đối tượng và phương tiện vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo Công an xã Hợp Thắng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm về khoáng sản trên địa bàn xã theo thẩm quyền.

2. Trong khi Công an huyện đang xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm; đề nghị Công ty không phát sinh các hoạt động khai thác khoáng sản, kể từ ngày 08/6/2022 cho đến khi có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền; Công ty chủ động phối hợp với Công an huyện, UBND xã Hợp Thắng để thực hiện các công việc theo yêu cầu.

3. Giao Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng chịu toàn bộ trách nhiệm về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã; phối hợp với Công an huyện để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm ngày 19/5/2022, ngày 04/6/2022 nêu trên, kịp thời lập đầy đủ hồ sơ theo quy định.

² Tại hiện trường có 01 máy xúc màu vàng, nhãn hiệu Hitachi, Zaxis 600C LC, bánh xích, thuộc quyền sở hữu của Công ty, do ông Trần Tuấn Anh điều khiển, đang xúc đất lên xe ô tô, 04 xe tải ba chân đã có đất trên thùng xe, 01 xe tải ba chân đang chờ mức đất. Theo báo cáo của UBND xã Hợp Thắng tại Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 25/5/2022: các lái xe tải khai nhận, đến mỏ Việt Lào mua đất san lấp, được bảo vệ cấp phiếu xuất kho và hướng dẫn vào khu vực máy xúc đang hoạt động khai thác đất trái phép để lấy đất.

³ Máy xúc này đang bị quy trữ theo kết quả kiểm tra ngày 19/5/2022 (theo báo cáo số 191/UBND ngày 04/6/2022 của UBND xã Hợp Thắng).

4. Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Công tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giám sát khai thuế đối với Công ty; báo cáo UBND huyện vào ngày 30 hàng tháng (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn xã Hợp Thắng nói chung, tại khu vực mỏ của Công ty nói riêng, kịp thời tham mưu cho UBND huyện các biện pháp, giải pháp quản lý hiệu quả.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, Công ty, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và MT (t/hiện);
- Công an huyện Triệu Sơn (t/hiện);
- Chi cục thuế KV Triệu Sơn - NC (t/hiện);
- UBND xã Hợp Thắng (t/hiện);
- Đảng ủy xã Hợp Thắng (chỉ đạo);
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế